

# “ทำดีเพื่อพ่อ”

## ผลแห่งความเพียร

เรื่อง: อุดร หมู่พัยม

เรียบเรียง/ภาพ : เพ็ญภา พรหมทิต



ความเพียรนั้นหมายถึงความพยายามอดทนให้กิจที่ตนเองประกอบให้สำเร็จไปจึงเรียกว่า ความเพียร อำนาจของความเพียร ความเพียรย่อมเป็นกำลังใหญ่ในการดำเนินงานใดใดก็ตาม ใครที่มีความเพียรเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวอยู่ในใจ ย่อมก่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างแน่นอน และยังมีบุคคลหนึ่งที่น่าหลักการทรงงาน และแนวคิดด้านความเพียรพยายาม มานะอดสาหะมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต นั่นคือ คุณอุดร หมู่พัยม หรือ คุณดอน ผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงงานฝ่าย QC บริษัท นิสชินโบ เมคาทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้จัดการโรงงาน รุ่นที่ 7 ซึ่งความดีที่ทำ FM Loyalty ขอบันทึกความดีฉบับ 13 นี้



### พ่อหลวงคือบุคคลต้นแบบ

คุณอุดร : เหตุผลที่ยกในหลวงเป็นบุคคลต้นแบบ เพราะว่าท่านจะทดลองทำจนกว่าจะ **ได้** มีความพยายาม ไม่ยอมแพ้ จะไม่ถวนสรูปก่อน ท่านก็พยายามทำงานสำเร็จ ผมเห็นแนวทางการทำงานแบบท่านผมก็นำมาปรับใช้ให้เข้ากับการทำงานของตัวเอง การทำงานแบบเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และลงมือทำ ภาษาญี่ปุ่นเค้าเรียก Genba ถ้าเราทำงานแล้วไม่ลงไปดู ไม่ลงไปศึกษาเนื้องานแบบท่าน เราก็คงจะไม่รู้ และผมเชื่อในความพยายาม เชื่อในการลงมือทำ เราไม่ควรถวนสรูปว่าสิ่งนี้ทำไม่ได้ หรือสิ่งนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เราต้องลงมือทำ เราต้องทดลอง และใช้ความพยายาม ถ้าไม่ลอง เราจะไม่รู้เลย

### คำสอนของท่าน สร้างตัวเราในวันนี้

คุณอุดร : ต้องเล่าย้อนไปเมื่อ 20 ปีก่อน ตั้งแต่เข้ามาทำงานในบริษัทใหม่ๆ ตอนสัมภาษณ์เขาก็ถามผมว่า ทำงานแบบนี้เป็นไหม ผมก็ตอบเขาไปตรงๆว่าทำไม่ได้หรอก เพราะโรงเรียนก็ไม่มีสอนการใช้เครื่องฉีดพลาสติกมาก่อน แต่เชื่อว่าตัวเองสามารถเรียนรู้ และพยายามทำให้ได้ ทางบริษัทก็ให้โอกาสผมเข้ามาเรียนรู้งาน สอนงาน ใช้ความพยายาม ฝึกฝนจนเกิดเป็น skill (ทักษะ) ของเรา ความรู้และทักษะทั้งหมดมันไม่หายไปไหน แต่จะติดตัวเราไปจนตาย เราก็มึ้นหน้าทีนำความรู้ที่นั่นมาพัฒนา และนำมาถ่ายทอด สอนให้น้องๆในบริษัท เพื่อให้องค์ความรู้ยังคงอยู่ต่อไป

### ผลจากความจงรักภักดี

คุณอุดร : เมื่อพิธีพระราชสมภพการขึ้นครองราชย์ครบ 60 ปี ผมได้ชักชวนคนในโรงงานว่า มาใส่เสื้อเหลืองกันเถอะ หลังจากนั้นก็ยืนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีด้วยกัน เป็นความรู้สึกที่ดีมาก นอกจากจะได้แสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์แล้ว ยังสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานด้วย และในช่วงของการไว้อาลัย นอกจากใส่เสื้อสีดำไว้ทุกข์แล้ว ผมก็คิดว่า เราพอจะทำอะไรที่แสดงถึงความจงรักภักดีได้อีกบ้าง ผมจึงชักชวนคนในโรงงาน มาแปรตัวอักษร เลข 9 ไทย ผมพยายามอยู่สามวันในการจัดการเรื่องนี้ ผลปรากฏได้เป็นภาพที่สวยงามมาก ต้องขอขอบคุณในความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในโรงงานด้วย มันเป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นว่า หากเราพยายาม ไม่ว่าเรื่องอะไรก็สามารถทำได้

ความเพียร คือ เครื่องมือสร้างความสำเร็จของจริง ความเพียรพยายาม เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บุคคลมีความเจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในชีวิต คนขยันหมั่นเพียรย่อมพึ่งตนเองและครองตนได้ จะนำหลักการนี้ไปใช้ โดยการทำงาน เพื่อสร้างงาน สร้างอนาคตด้วยความเพียรพยายามอย่างสม่ำเสมอ คุณอุดร หมู่พัยม นับเป็นบุคคลหนึ่งที่น่าแนวทางการทำงานด้านความเพียรเป็นต้นแบบเพื่อให้องค์ความรู้ที่นั่นก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรต่อไป จึงขอบันทึกความดีของ FM ท่านนี้ เพื่อเผยแพร่สู่ทุก “FM ทำดีเพื่อพ่อ” ไปยังอุตสาหกรรมต่างๆต่อไป



**FACTORY**  
MANAGEMENT